

## **SINH VIÊN KEKI ĐƯỢC NĂM BẮT THÊM KIẾN THỨC XU THẾ TOÀN CẦU VỀ KẾ TOÁN TRONG THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ CÙNG CHUYÊN GIA ĐẾN TỪ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HIGHER SCHOOL OF ECONOMICS (HSE), SAINT PETERSBURG, LIÊN BANG NGA**

Ngày 26/4 vừa qua, lớp học bộ môn Kế toán của Khoa Kế toán Kiểm toán, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN đã chào đón một diễn giả khách mời, PGS.TS. Pavel Molchanov, đến từ trường Đại học Kinh tế Higher School of Economics (HSE) ở Saint Petersburg, Liên Bang Nga tới trao đổi và giao lưu học thuật. Với chủ đề “hot” Kế toán trong thương mại điện tử, lớp học thu hút sự quan tâm của đông đảo sinh viên và giảng viên tham dự. Buổi seminar chuyên đề có sự tham dự của PGS.TS.

Pavel Molchanov với tư cách là diễn giả khách mời. Ông không chỉ là một giảng viên có uy tín mà còn là một chuyên gia hàng đầu với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Kinh tế và Thương mại quốc tế tại HSE. Buổi giảng của ông đã thu hút sự quan tâm không chỉ của sinh viên Khoa KTKT mà còn của các giảng viên tới tham dự và lắng nghe những chia sẻ về kiến thức và kinh nghiệm nghiên cứu của ông. Buổi giảng dạy và giao lưu học thuật với sự tham gia của PGS.TS. Pavel

Molchanov là một minh chứng cho nỗ lực của Khoa Kế toán Kiểm toán nói riêng và Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN nói chung trong việc mang đến cho sinh viên những trải nghiệm giáo dục chất lượng và cơ hội học hỏi từ các diễn giả hàng đầu trên thế giới. [Xem thêm](#)



## **GIẢNG VIÊN, SINH VIÊN THAM GIA BÀI GIẢNG CHUYÊN ĐỀ CỦA NHÀ NGHIÊN CỨU KINH TẾ CHÍNH TRỊ HÀNG ĐẦU THẾ GIỚI GS. EDMUND MALESKY, ĐẠI HỌC DUKE, HOA KỲ**

Trên chặng đường thực hiện mục tiêu quốc tế hóa giáo dục, sinh viên, giảng viên Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN (UEB) đã được trao đổi chuyên môn, nghe giảng từ các giáo sư, chuyên gia uy tín đến từ các trường đại học nổi tiếng thế giới. Gần đây nhất là có cơ hội quý giá tham dự bài giảng của Giáo sư Edmund Malesky đến từ Đại học Duke, top 10 các trường tại Hoa Kỳ. Bài giảng chuyên đề và tọa đàm khoa học của GS.TS. Edmund Malesky - Giáo sư Kinh tế Chính trị, Đại học Duke, Hoa Kỳ, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quốc tế, Trường Chính sách công Sanford, Đại học Duke có

chủ đề “Exports in Disguise: Trade Re-Routing During the US-China Trade War” (tiếng Việt: “Xuất khẩu cải trang: Thương mại chuyển dòng trong Chiến tranh Thương mại Mỹ-Trung Quốc”). Đây là bài giảng nằm trong chuỗi hoạt động khách mời giảng (guest speaker) của ngành Kinh tế, Khoa Kinh tế Chính trị, Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN tổ chức vào ngày 6/5/2024. Buổi học không chỉ có sự tham gia của hơn 100 sinh viên đang theo học các học phần Kinh tế chính trị quốc tế và Quản lý công, các giảng viên Khoa Kinh tế Chính trị, Kinh tế Phát triển – UEB, mà còn thu

hút các giảng viên đến từ các trường đại học khác quan tâm tham dự. Tham dự bài giảng của GS. Edmund Malesky, sinh viên UEB không chỉ được cung cấp một cái nhìn sâu sắc về nền kinh tế chính trị thế giới trong bối cảnh của chiến tranh thương mại Mỹ-Trung, mà còn thể hiện rõ nét định hướng học tập quốc tế mà Nhà trường đang theo đuổi. Qua đó, sinh viên được trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết để phân tích và đánh giá các vấn đề kinh tế toàn cầu. Ngay sau buổi giảng chuyên đề, PGS.TS. Nguyễn Trúc Lê - Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội đồng Trường

Đại học Kinh tế - ĐHQGHN và PGS.TS. Lê Trung Thành - Hiệu trưởng, đã có cuộc tiếp thân mật với GS. Malesky. Tại cuộc tiếp, hai bên đã trao đổi và mở ra các cơ hội hợp tác giữa Trường Đại học Kinh tế và Đại học Duke - một trường Đại học danh tiếng, luôn được xếp hạng Top 10 trường Đại học hàng đầu Hoa Kỳ. Các nội dung triển vọng hợp tác bao gồm: Trao đổi học thuật tại các Diễn đàn, Hội thảo khoa học; Trao đổi sinh viên học các học phần có ghi nhận tín chỉ; Tham dự các khoá học ngắn hạn, các chương trình Thạc sĩ song bằng (1 plus 1 Master) và tiền Tiến sĩ (Pre-Doc)... [Xem thêm](#)